



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์ผ่านการคัดเลือก
และกำหนดการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
ตามองค์ประกอบที่ ๑

ตามที่ ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมาย
นิติบัญญัติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
ชั้นที่ ๒ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันจันทร์ที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่มีผู้สมัครได้รับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศที่รับสมัครการคัดเลือก
ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใด ไม่มีคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เกณฑ์ผ่านการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒ ตามองค์ประกอบที่ ๑ ให้เป็นไปตามที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลอากาศเอก

(วีรวิท คงศักดิ์)

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับการคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สังกัด
๐๐๑	นายกานต์ ราชนา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๐๒	นางสาวไกล่รุ่ง เมืองนก	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๐๓	นายหมวดตรี ฉัตรชัย ก่อเกิด	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๐๔	นายฐิติวิชัย ศุภวรรณจิระโชติ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๐๕	นายดำรง วรรณสอน	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๐๖	นายธนรัฐ แสนแก้ว	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๐๗	นางธัญญา ศรีสุพรรณ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๐๘	นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๐๙	นายบรรหาร กำลา	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๑๐	นางสาวบุษยพรรณ ปักกระโน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๑๑	นางปิยะนาถ รอดมัย	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๑๒	นายภาสันต์ เกาศุภณ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๑๓	นางภิรมย์ เจริญรุ่ง	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๑๔	นายรังสีธิ์ วรรณกิจ	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๑๕	นายรัฐภูมิ คำศรี	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๑๖	นายศักดิ์ดา ภารา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๐๑๗	นางสาวสรญา โสภาเจริญวงศ์	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๑๘	นายสิทธิวรชัย ศรีไหม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๑๙	นายอภิภัทร พุกเศรษฐี	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๐๒๐	นายเอกชัย บุตสินนท์	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

วัน/เวลา	หลักเกณฑ์และวิธีการ	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่
<u>วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔</u> เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	<p>การทดสอบความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย ในระดับผู้ชำนาญการพิเศษ ตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมาย นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔๐ คะแนน) แบ่งเป็น</p> <p><u>ความรู้ความสามารถ</u> (๓๖ คะแนน) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ในขอบเขต เนื้อหา ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางกฎหมาย หลักนิติธรรม ระบบกฎหมาย และเนื้อหาของกฎหมาย</p> <p>(๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>(๓) ความสามารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย การร่างกฎหมาย การประยุกต์ใช้กฎหมาย และการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p><u>ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงานนิติบัญญัติ</u> (๔ คะแนน)</p> <p>โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการรับราชการ (แบบ นบ.1) ประกอบกับความเห็นของผู้บังคับบัญชา (แบบ นบ.2)</p>	๐๐๑ - ๐๒๐ (๒๐ คน)	สำนักงาน เลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ห้องประชุม กรรมาธิการ CA-408 (สผ.) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา

๓. เกณฑ์ผ่านการคัดเลือก

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ๑ จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตาม ๒. เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ๒

๔. การประกาศผลการคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการคัดเลือกตามองค์ประกอบที่ ๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (www.parliament.go.th) หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานฯ” และเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (www.senate.go.th) หัวข้อ “ข่าวสารสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา” และปิดประกาศ ณ ที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา

ระเบียบวิธีปฏิบัติและวิธีการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ ชั้นที่ ๒
(สอบข้อเขียน)

๑. ไม่อนุญาตให้นำเอกสาร/หนังสือเข้ามาในห้องสอบเด็ดขาด ยกเว้นกระเป๋าถือ ให้ออกได้ที่นั่งสอบ หากตรวจพบจะถือว่าสื่อเจตนากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการคัดเลือก และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกคน ปิดเครื่องมือ/อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท
๓. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๔. หลังจากเริ่มสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ โดยต้องอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
๕. การทำข้อสอบ : เมื่อทำข้อใหม่ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง และต้องเขียนหมายเลขข้อ และหมายเลขหน้า ส่วนบนขวามือของกระดาษคำตอบทุกแผ่นให้ชัดเจน เช่น ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ทำข้อ ๑ มีจำนวน ๒ แผ่น ก็ให้เขียน ข้อ ๑ แผ่นที่ ๑ และแผ่นต่อไป ข้อ ๑ แผ่นที่ ๒ เป็นต้น
๖. ห้ามคัดลอกข้อสอบ หรือนำข้อสอบ หรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกส่งกระดาษคำตอบทุกแผ่น หากไม่ใช้กระดาษคำตอบแผ่นใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบทราบ และหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริตและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน